

## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 17 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เหยื่อการคุกคามทางเพศในโลกออนไลน์ เสี่ยงถูกคุกคามซ้ำในชีวิตจริงสูง</p> <p>นักวิชาการผู้ศึกษาเรื่องการคุกคามทางเพศออนไลน์ชี้ว่า เรื่องที่น่ากังวลเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในโลกไซเบอร์ของไทยมีอยู่หลายประเด็นด้วยกัน ซึ่งรวมถึงการที่มีเด็กวัยรุ่นถูกคุกคามทางเพศในโลกออนไลน์เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มียกกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองโดยตรงในเรื่องนี้จากการศึกษานักเรียนในโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ 1,234 คน ร้อยละ 14.3 ระบุว่าเคยถูกคุกคามทางเพศผ่านทางออนไลน์ โดยเยาวชนที่ถูกกระทำในโลกออนไลน์มีแนวโน้มที่จะถูกกระทำซ้ำในชีวิตจริงสูงถึง 2.6 เท่า ผู้ที่ถูกกระทำมีแนวโน้มหันไปพึ่งพาแอลกอฮอล์ ใช้สารเสพติด เกิดอาการเครียด ซึมเศร้า ทำร้ายตัวเอง มีความคิดหรือพยายามฆ่าตัวตายได้มากกว่าคนทั่วไป</p>	-	-
ประเทศ	<p>ไข้เลือดออก...น่ากลัวอะ</p> <p>ได้ข่าวเรื่องพระเอกหนุ่มปอ ทฤษฎี ป่วยเป็นไข้เลือดออกจนอาการหนักหนา ภาวะแทรกซ้อนขนาดที่ว่าต้องตัดขาซ้ายเหนือระดับข้อเท้า เพื่อควบคุมการติดเชื้อรุนแรง ทำให้ต้องหันมาระวังภัยผู้สูงอายุและเด็กในบ้าน ไข้เลือดออกเกิดจากการถูกยุงลายกัด สายพันธุ์ของไข้เลือดออกทั่วโลกมี 4 สายพันธุ์ แต่ในประเทศไทยพบเพียง 2 สายพันธุ์เท่านั้น และทั้งสองสายพันธุ์มาจากเชื้อที่เรียกว่า "ไวรัส เด็งกี" (Dengue Haemorrhagic Fever : DHF) นอกจากจะตื่นตัวในการป้องกันและกำจัดยุงลายในบริเวณบ้านแล้ว อย่าลืมหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก โรคนี้อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ถ้าเป็นไข้วันแรกจะแยกไม่ได้เลย เพราะอาการทุกอย่างคล้ายกันหมด คือ มีไข้สูง แต่พอวันที่ 2-3 จะเห็นชัดขึ้น ถ้าเป็นไข้เลือดออก ผู้ป่วยจะมีอาการปวดเนื้อตัวมากขึ้น แต่ถ้าเป็นหวัดจะมีอาการไอหรือจามน้ำมูกมากขึ้น ดังนั้นถ้าพบว่าสมาชิกในบ้านมีอาการไข้สูงลอย 2-7 วันโดยไม่มีอาการร่วมเลย ให้พึงระวังว่าเป็นไข้เลือดออกเอาไว้ก่อน หรือจะไปเช็กที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก็ดี</p>	-	-
ประเทศ	<p>ไทยเร่งวิจัยวัคซีนหวัดใหญ่</p> <p>นพ.จรง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงโอกาสของไทยในการใช้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ว่า ตามปกติวัคซีนหวัดใหญ่จะป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ใน 1 เข็ม โดยสายพันธุ์ที่จะบรรจุลงในวัคซีนแต่ละปีนั้น องค์การอนามัยโลกจะนำข้อมูลทางระบาดจากประเทศต่างๆ มาคำนวณทางสถิติและคาดการณ์ว่าแนวโน้มการระบาดในปีถัดไป ส่วนการเพิ่มเป็น 4 สายพันธุ์ ใน 1 เข็ม ไม่ถือเป็นการโฆษณาเกินจริง เพราะเป็นเทคนิคการผลิตแบบใหม่ แต่ในขณะนี้ยังถือว่ามีราคาแพง เพราะต้นทุนการผลิตสูงและยังสามารถผลิตได้น้อย สำหรับประเทศไทยต้องพิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษา คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559</p>	<p>สถานการณ์วันที่ 1 ม.ค.-15 ธ.ค. อัตราป่วย 45.78 ต่อแสนประชากร ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยสะสมสูงสุด สากเหล็ก (88.22) วชิรบำรุง(79.33) สามง่าม(77.03) วันที่ 1-15 ธ.ค. 58 พบผู้ป่วยสูงกว่าMedian 5 ปี ย้อนหลังในเกือบทุกอำเภอยกเว้นวังทรายพูน โพนทะเล บึงนาราง วชิรบำรุง</p>	<p>มอบ พบส, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เติมภูมิปัญญาให้กับประชาชนผ่าน social network</p>
ประเทศ	<p>คาดหนาวมาหวัดใหญ่ระบาดข้ามปี</p> <p>กรมควบคุมโรค ระบุพบโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ 1ม.ค.-9 ธ.ค.58 มีผู้ป่วย 69,793 ราย เสียชีวิต 37 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ เด็ก 0-4 ปี รองลงมา 5-14 ปี และ15-24 ปี พบในไทยมักระบาดในช่วงฤดูฝน ฤดูหนาว แนวโน้มปีนี้เริ่มพบผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงต.ค.และมีผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนหรือมีการระบาดในพื้นที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น ค่ายทหาร โรงเรียน คาดจำนวนผู้ป่วยเดือน ธ.ค. จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและสูงต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้า เนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาวที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง จะทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันเจ็บป่วยได้ นอกจากนี้ การพบปะสังสรรค์ช่วงปีใหม่ทำให้เชื้อโรคแพร่ระบาดได้ง่าย รวมถึงอาจเกิดการระบาดได้</p>	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 17 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สปสช.รวมฐานข้อมูลสิทธิรักษาใกล้ครบ หลัง ครม.มอบดูแล ปชช.ต่อเนื่องแม้เปลี่ยนสิทธิ ญ.เนตรนภิส สุขนวนิช รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ สปสช.ทำหน้าที่เป็น “หน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน” (National Beneficiary Registration Center) เนื่องจาก สปสช.เป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ดูแลสิทธิรักษาพยาบาลระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งนอกจากเป็นระบบใหญ่ที่สุดในประเทศแล้ว ยังเป็นระบบที่คอยรองรับสิทธิรักษาพยาบาลกรณีผู้ที่ไม่ใช่หลักประกันสุขภาพใดๆพร้อมกันนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง “คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน” โดยให้เลขาธิการ สปสช.เป็นประธาน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการงานด้านทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลที่เป็นระบบเดียวกัน และยังได้ระบุให้หน่วยงานซึ่งดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลทุกหน่วยงานให้จัดส่งข้อมูลผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลของบุคลากรในหน่วยงานรวมถึงผู้ใช้สิทธิร่วมกับ สปสช. เพื่อที่จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน ซึ่งขณะนี้ สปสช.ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้ทยอยจัดส่งข้อมูลทะเบียนผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลภายใต้กำกับดูแลให้กับ สปสช.แล้ว เหลือเพียงข้อมูลผู้มีสิทธิอีกเพียง 400,000 คนเท่านั้น สปสช.จะสามารถรวบรวมทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลจากทุกหน่วยงานครอบคลุมคนไทยทั่วประเทศ จำนวน 65.7 ล้านคน</p>	-	-
ประเทศ	<p>นายกฯ สั่งให้ทุนแพทย์-พยาบาลเรียนเพื่อทำงานในชนบท เล็ง 3 ปี ทุก รพ.มีแพทย์จบใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ได้หารือกับ ครม.ประเด็นการผลิตบุคลากรเพื่อประกอบอาชีพในท้องถิ่น อาทิเช่น อาชีพแพทย์ พยาบาล และครูแก้ไขปัญหาคะลาสุราษฎร์ธานีในท้องถิ่น โดยจะให้ทุนกับนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่ขาดแคลนให้กลับไปทำงานในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ความเจริญ โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างบูรณาการอย่างไรก็ตาม ต้องการเห็นผลสัมฤทธิ์ในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งต้องมีแพทย์ใหม่</p>	-	-
ประเทศ	<p>กรมอนามัย" เตือนกินบิงย่างไหม้เกรียมบ่อย รับ 3 สารก่อมะเร็ง-กลายพันธุ์-น้ำจิ้มทำ ท้องร่วง</p> <p>จากกรณี ประชาชนนิยมรับประทานอาหารทะเลบิงย่างแบบบุฟเฟต์มากขึ้นในปัจจุบัน น.พ. วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า การทานอาหารบิงย่างหรือรมควันเป็นประจำ เสี่ยงต่อการได้รับสารอันตราย 3 ชนิด ได้แก่ 1.สารไนโตรซามีน (nitrosamines) พบใน ปลาหมึกย่าง ปลาทะเลย่าง และอาหารที่ใส่สารกันบูดอย่างไนเตรต แหนม ไส้กรอก เบคอน แยม 2.สารพิโรลิสเซต (Pyrolysates) พบมากในอาหารที่ไหม้เกรียมจากการบิงย่าง 3. และสารพีเอเอช หรือสารกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic aromatic hydrocarbon) สารเริ่มต้นของสารกลายพันธุ์ (Pre-mutagen) และยังเป็นสาร เริ่มต้นของสารก่อมะเร็ง (Precarcinogen) ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับที่ควันไฟไอเสียของ เครื่องยนต์ คิวบิก จากสถิติขององค์การอนามัยโลก พบว่าในปี 2553 ประชาชนไทยป่วย เป็นมะเร็งตับ 23,410 ราย เสียชีวิต 20,334 ราย หรือ 55 คนต่อวัน 2 คน ต่อชั่วโมง ที่ ต้องระวังอีกอย่างคือน้ำจิ้มตามร้านอาหารบิงย่าง เพราะพบว่าผู้ประกอบการร้านอาหาร บางรายทำน้ำจิ้มไว้ปริมาณมากและทิ้งไว้นาน ซึ่งถ้าเก็บรักษาไม่ถูกวิธีอาจทำให้ผู้บริโภค ท้องร่วงได้ ผู้บริโภคควรสังเกตจากสี กลิ่น และรสชาติ หากพบความผิดปกติไม่ควร รับประทานและแจ้งเจ้าของร้านทันที</p>	-	-




## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 17 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>โทรศัพท์มือถือทำ 'ตาหลังโค้ง'</p> <p>เคยมีแต่ปรารภกันถึงโทษของโทรศัพท์มือถือ เล็กๆน้อยๆกันบ่อยๆ แต่บัดนี้ได้มีการค้นพบอันตรายใหญ่ของมัน โดยเฉพาะได้ทำลายท่าทางทรงตัวของเราลง ไม่เพียงแต่ทำให้คอแข็ง นักกายภาพบำบัดผู้มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีได้กดตัวเราให้หลังงอ อย่างที่เขาเรียกว่าหลังโค้ง ปกติศีรษะของแต่ละคน จะหนักประมาณ 10-12 ปอนด์ แต่ว่าเวลาเรากำลังใช้โทรศัพท์อยู่นั้น เราต้องก้มคอเราเป็นมุม 60 องศา กลายเป็นภาระหนักของคอ นอกจากที่ต้องรับน้ำหนักเดิมอยู่แล้ว ท่าหลังโค้งดังกล่าวนี้ให้ผลร้ายกับร่างกายของเราหลายอย่าง และยิ่งอาจจะกระทบกับความจำของเราด้วย ขนาดของโทรศัพท์ที่มีขนาดเล็กนั้น ทำให้เราต้องก้มตัวของเราลง และยิ่งถูกย่อให้มีขนาดเล็กลงเท่าไร ก็ทำให้เราจะต้องก้มตัวลงไปมากเท่านั้น มันเหมือนกับทำให้เรากออยู่ในท่าที่ที่อยู่ในภาวะจำยอม</p>	-	-
ประเทศ	<p>ดัชนีศูนย์กลางท่องเที่ยวสุขภาพ ชูจุดแข็ง รพ.ผ่านมาตรฐานโลก JCI มากสุดในอาเซียน</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทำหน้าที่ กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การพัฒนา การประสานการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนา ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ดำเนินการใน 4 ผลผลิตหลัก ได้แก่ 1. บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 2. บริการสุขภาพ 3. บริการวิชาการและวิจัย 4. ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยจุดเด่น คือ ราคาเหมาะสม บริการมีคุณภาพ มาตรฐานสากล บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เทคโนโลยีทันสมัย มีอัตรากำลังคนที่ดี และมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีสินค้าและบริการที่พร้อมจะดำเนินการได้เลย เช่น บริการทางการแพทย์ ซึ่งมีสถานพยาบาลรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานนานาชาติของเจซีไอ (Joint Commission International : JCI) 50 แห่ง มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังมีสปาไทย นวดไทย น้ำพุร้อน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่เป็นเอกลักษณ์</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ.คุมเข้ม'หมอเถื่อน'เสริมความงามทั่วไทย</p> <p>นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ขณะนี้คนไทยไปใช้บริการสถานบริการเสริมความงามกันมากขึ้น โดยผู้ที่เข้ารับบริการอายุน้อยลงเรื่อยๆ ขณะเดียวกันประชาชนก็เสี่ยงตกเป็นเหยื่อหมอเถื่อน การโฆษณาอวดอ้างการรักษาที่เกินจริงในสื่อออนไลน์จำนวนมาก ดังนั้น สบส.จึงเน้นตรวจสอบมาตรฐานสถานบริการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 4 ด้าน คือ 1.สถานที่ อุปกรณ์ 2.ผู้ขออนุญาตเปิดสถานพยาบาล ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 3.อุปกรณ์ ยาเวชภัณฑ์ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. และ 4.ชื่อสถานพยาบาลต้องไม่ใช่คำที่มีลักษณะชักชวนเป็นเท็จ หรืออื้ออวดเกินความจริง สำหรับแพทย์ที่ให้บริการด้านความงามจะต้องได้รับการรับรองจากแพทยสภาเท่านั้น จึงจะสามารถโฆษณาความเชี่ยวชาญทางการรักษาได้ ส่วนแพทย์เวชกรรมทั่วไปที่ไม่ได้จบเฉพาะทางด้านความงามหรือผิวหนัง จะโฆษณาความเชี่ยวชาญไม่ได้ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดฐานเป็นการโฆษณาเท็จ นอกจากนี้สถานบริการทุกแห่ง ต้องจัดทำบันทึกรายงานการรักษาผู้ป่วยทุกราย และระบบรายงานประจำปีด้วย ซึ่งในปี 2559 สบส.จะร่วมกับงานคุ้มครองผู้บริโภคของ สสจ. ทั่วประเทศตรวจสอบอย่างใกล้ชิด หากพบไม่เป็นไปตามกฎหมาย มีโทษตามมาตรา 65 พ.ร.บ.สถานพยาบาล มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	-	<p>มอบ</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1</p> <p>PMคุ้มครองฯ</p> <p>ดำเนินการ</p> <p>ตรวจสอบตาม</p> <p>มาตรฐานสถาน</p> <p>บริการให้</p> <p>เป็นไปตาม</p> <p>กฎกระทรวง</p> <p>อย่างเคร่งครัด</p>



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 17 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.ปิด'แจกยาฟรี'เขตสุขภาพทั่วประเทศ.</p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียว่า สธ.จะแจกยาสามัญประจำบ้านเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 ให้เขตสุขภาพแต่ละ 8,000 ชุด ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ ของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้คนไทยคือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว หรือ Long Term Care ซึ่งจะมีการเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง โดยจะมีการประเมินคัดกรองเพื่อมอบยาที่จำเป็นต้องใช้ โดยใช้งบประมาณจากงบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จำนวน 600 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเพิ่มเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัวที่ให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นอกจากการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแล้ว สธ.ยังมอบของขวัญปีใหม่อีก 4 เรื่อง คือ 1.การดูแลสุขภาพทุพพลภาพหรือผู้พิการให้ได้รับอุปกรณ์แขนเทียม ขาเทียมให้ครบ 100% 2.การดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 3.การฉีดวัคซีนไอพีวีป้องกันโรคมะเร็งปากช่องคลอด 6 แชนโดส ทดแทนวัคซีนชนิดหยอดรับประทานไอพีวีแบบเดิม และ 4.โครงการเด็กไทยสายตาดำดี</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>นครสวรรค์เฮแล้ว-ร้านอาหารทำนักกีฬาท้องเสีย</p> <p>การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 "นครสวรรค์เกมส์" ที่ จ.นครสวรรค์ เมื่อ 14 ธ.ค. "ด้านนางลักขณา รัตนศรีทอง นักวิชาการ สนง.สาธารณสุข เผยว่า 5 วันมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บและป่วย 406 คน บางรายป่วยจากอาหารเป็นพิษ จึงส่ง จนท.ลงไปตรวจสอบร้านอาหารที่อยู่ในพื้นที่ พบว่าอาหารดังกล่าวที่นักกีฬารับประทานไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้ท้องเสีย</p>	-	-
จังหวัด	<p>มีผู้ใช้ชื่อ สมาคมกู้ภัยสรรพเขตญ จังหวัดพิจิตร โพสต์ข้อความใน Facebook ว่า 15/12/58 12.46 น. ว.40 กระบะ3 คัน หน้าศูนย์แอมเวย์พิจิตร รับแจ้งจาก ศูนย์ 191 พิจิตร และ 1669 ว่ามีอุบัติเหตุ รถกระบะชน กัน จำนวน 3 คัน กู้ภัยสรรพเขตญพิจิตร ออก ว.4 ร่วม ศูนย์พระไวย บริเวณหน้าศูนย์แอมเวย์พิจิตร ถนนสระหลวง ใกล้เคียงสำนักงาน กู้ภัยสรรพเขตญพิจิตร พบรถกระบะ ตะแคงพลิก ทับรถที่จอดอยู่ อีก 2 คันเสียหาย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บ ดำเนินการ ปิดวาววักแก๊ส เกรงจะเกิดอันตราย ประสาน พนักงานสอบสวน มา ม.4 ที่เกิดเหตุ กู้ภัยสรรพเขตญพิจิตร อำนวยความสะดวก การจราจร</p>  <p> <input type="radio"/> ชอบ   <input checked="" type="radio"/> ทราย  <input type="radio"/> ชอบ   <input type="radio"/> ลงนัด  <input type="radio"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ   30-11/58  <input checked="" type="radio"/> ประสาน.....  .....  .....  (นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  17 ธ.ค. 2558 </p>	-	-